

NĂM THỨ 61

THỨ HAI

20

THÁNG 6-2022

(22-5 năm Nhâm Dần)

SỐ: 8560



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544  
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



### Phát huy vai trò báo chí cách mạng trong sự nghiệp đổi mới đất nước



Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công tác tư tưởng của Đảng, nhất là trong những giai đoạn có ý nghĩa bước ngoặt của cách mạng, đất nước, dân tộc. Trong cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là chiến sĩ cách mạng kiên cường vừa

là nhà báo tiên phong mẫu mực, có công lao to lớn trong việc khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Làm báo đối với Người chưa bao giờ là hoạt động nghề nghiệp thuần túy mà là phương tiện để làm cách mạng.

**Kỳ 1: Phát huy vai trò "binh chủng đặc biệt"**

Thực tế khẳng định báo chí cách mạng nước nhà luôn là binh chủng, lực lượng đặc biệt, xung kích trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp lớn lao vào các cuộc kháng chiến,

(Xem tiếp trang 3)

**LÊ MẬU LÂM**  
Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng,  
Báo Nhân Dân

### Kiến Xương

## Xây dựng 77 mô hình "Dân vận khéo"

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", từ đầu năm 2022, Huyện ủy Kiến Xương đã chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, mục đích, vai trò, tác dụng của phong trào, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Dân vận Huyện ủy đã hướng dẫn đăng ký, xây dựng mô hình, điển hình dân vận

khéo trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị.

Huyện Kiến Xương đã lựa chọn 77 mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có 23 mô hình về lĩnh vực kinh tế, 22 mô hình về lĩnh vực văn hóa - xã hội, 14 mô hình về an ninh - quốc phòng, 6 mô hình xây dựng hệ thống chính trị, 5 mô hình giải phóng mặt bằng, 4 mô hình về phòng, chống dịch Covid-19, 3 mô hình về xây dựng hệ thống

chính trị và phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào có đạo.

Để các mô hình thực hiện hiệu quả, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với các ngành, địa phương thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, khảo sát việc xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện; kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm, ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo".

THU THÚY

### TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH

## Tổ chức ngày hội việc làm năm 2022

Trường Đại học Y Dược Thái Bình vừa tổ chức ngày hội việc làm năm 2022 với sự tham gia hơn 1.000 sinh viên những năm cuối và 10 đơn vị tuyển dụng đến từ các cơ sở y tế, bệnh viện, công ty dược trên địa bàn tỉnh Thái Bình và các tỉnh, thành phố lân cận.

Thông qua ngày hội, các sinh viên có cơ hội trực tiếp gặp gỡ nhà tuyển dụng, được tìm hiểu, tư vấn, định hướng nghề nghiệp trong tương lai, nâng cao nhận thức về nghề nghiệp. Đây cũng là cơ hội giúp hơn 1.000 sinh viên sắp tốt nghiệp của Trường Đại học Y Dược Thái Bình lựa chọn

(Xem tiếp trang 4)

**TRẦN TUẤN**



Các đơn vị tuyển dụng trực tiếp tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên.

### CÔNG ĐIỆN

Số 03/CĐ-PCTT, hồi 08h00' ngày 19 tháng 6 năm 2022

**BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THÁI BÌNH ĐIỆN:**

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành.

Hiện nay, mực nước sông Trà Lý tại Trạm thủy văn thành phố Thái Bình đang ở mức 1,90m (dưới báo động I là 0,30m); hồ thủy điện Hòa Bình sẽ đóng toàn bộ các cửa xả đáy vào hồi 13h00' ngày 19/6/2022. Mực nước lũ sẽ tiếp tục xuống.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh rút lệnh báo động số I trên sông Trà Lý.

Yêu cầu ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành:

1. Thu hồi tre cắm và theo dõi các kè xung yếu, đưa vào nơi bảo quản để tiếp tục sử dụng cho các đợt lũ tiếp theo.
2. Tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những diễn biến, hư hỏng của đê, kè, cống do lũ gây ra, đặc biệt để phòng nước xuống nhanh gây sạt lở mái kè và mái đê phía sông theo phương châm "4 tại chỗ".
3. Các cụm phòng, chống thiên tai tổ chức họp rút kinh nghiệm việc triển khai đối phó với đợt lũ vừa qua để bổ khuyết kịp thời; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu; trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

### HƯNG HÀ

**Sẵn sàng phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022**

Hiện nay, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Hưng Hà đang quản lý 220km sông, 11 trạm bơm, trong đó có 3 trạm bơm tiêu ứng chính gồm: Tĩnh Xuyên, Minh Tân, Hà Thanh và 5 cống tiêu qua đê.

Thực hiện phương châm "lấy phòng ứng là chính, tiêu cạn lòng kênh, tưới nông mặt ruộng, chấp nhận hạn cục bộ, duy trì mực nước hệ thống tối thiểu đủ bơm tát để chủ động phòng ứng", Xí nghiệp đã xây dựng phương án chủ động phòng, chống ứng từ xa trên toàn bộ hệ thống; kịp thời tu sửa, nạo vét và đưa vào phục vụ sản xuất gồm: kênh Hồ, kênh Sáu Thôn, kênh Bút Mực, cống Khuốc... Đặc biệt, trong công tác chống ứng, Xí nghiệp đã xây dựng 3 cụm chống ứng: cụm chống ứng vùng Tĩnh Xuyên - Minh Tân, cụm chống ứng vùng Lão Khê - Đào Thành và cụm chống ứng vùng Việt Yên - Trạm Chay, bảo đảm kịp thời tiêu thoát nước khi có mưa ứng xảy ra. Bên cạnh đó, Xí nghiệp tập trung tổ chức giải tỏa vi phạm lấn chiếm, khơi thông dòng chảy; bám sát diễn biến của thời tiết, tình hình sản xuất trong huyện để thực hiện tốt phương án tưới, tiêu, khai thác tối đa năng lực công trình cung cấp nước và phòng, chống ứng trong quá trình sản xuất. Đồng thời, có kế hoạch cụ thể xử lý sự cố nước rò rỉ, nước thấm qua cống và chuẩn bị đầy đủ điều kiện về vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu dự trữ, trang thiết bị dự phòng, địa điểm để vật tư tại các điểm tập kết để thuận lợi cho công tác xử lý khi có tình huống xảy ra.

THANH THÚY

### VŨ THƯ

## Thu hoạch lúa xuân

(Xem trang 2)



Nông dân thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình (Vũ Thư) đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.

## Đồng hành cùng Báo Thái Bình

(Xem trang 4)